



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 หน้า 14 มูลค่าข่าว 118,569-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสาธารณะ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วันครูแห่งการเปลี่ยนแปลง และเสวนาที่ มศว



บางกอกเกียน
bangkokian@maticchon.co.th

วันนี้ 16 มกราคม 2562 เป็นวันครู นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีครู ไม่ว่าจะเรียกเป็นอะไร เช่นอาจารย์ หรืออยู่ในตำแหน่งใด เช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นครูทางการเรียนการศึกษามากที่สุด

หรือครูประเภทอาชีพ ประเภทวิชาชีพ เช่น ครูสอนตัดเย็บเสื้อผ้า ครูสอนตัดผม ตัดผม ครูสอนเต้นรำ ครูกลองยาว แม้กระทั่งที่เรียกว่า “ครูฝึกจ้ำจ๋า” ของศิษย์บางคน ย่อมเป็นครูทั้งสิ้น

เขาว่า พ่อแม่คือครูคนแรกของน้องหนู และคุณครูคือพ่อแม่คนที่สอง

ทุกวันนี้ ครูไม่เพียงอบรมสั่งสอนศิษย์ในการเล่าเรียนเขียนอ่าน อบรมจริยธรรมเท่านั้น ครูยังต้องเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้า ที่เรียกว่า “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” หรืออินโนเวชั่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมง

เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ครูชั้นประถมชั้นมัธยมมาแม้ใช้ชอล์ก ใช้กระดานดำอีกต่อไปไม่ได้ ต้องใช้วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์แห่งยุคดิจิทัล ด้วยคลื่นโทรศัพท์มือถือเรชั่นที่ 5 หรือ 5G ด้วยความเร็วที่ผ่านมานับร้อยเท่า

เมื่อถึงยุคดิจิทัล บรรดาคุณครูทั้งหลายอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไปไม่ได้ ต้องกลับไปเรียนรู้ความก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์ว่าไปถึงไหนต่อไหนแล้ว และต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการคิดไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถึงขนาดว่าห้ามกะพริบตา

หากคุณครูติดตามอ่านความก้าวหน้าของยุคสมัย จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีใช้เปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วน แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกลับหน้าเป็นหลัง จากหน้ามือเป็นหลังมือ

บ้างถึงกับว่าวิชาการหลายวิชา น้องหนูนักเรียนไม่ต้องเรียนจากครูอาจารย์ก็ได้ เพียงแต่เปิดดูจากคอมพิวเตอร์ รับคำตอบผ่าน “กูเกิล” ที่ให้คำตอบอย่างละเอียดลออน แม้ในหลายคำตอบอาจมีผิดพลาดไปบ้าง เนื่องจากเป็นการบันทึกคำตอบก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ณ ปัจจุบัน

วันนี้วันครู ข้าพเจ้า (ผู้เขียน) เชื่อว่าครูไทยจะปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ทันสมัยทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นคุณครูที่เคารพรักของศิษย์ต่อไปตราบนานเท่านาน

วันนี้ น้องหนูที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6 จะต้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ สวนงนุช พญาวัน ศูนย์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ตรวจรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วหรือยัง หากยัง ให้รีบตรวจสอบตั้งแต่วันนี้

วันนี้มีรายการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหนังสือพิมพ์มติชนกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสวนาเรื่องมุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 12.30-16.00 น.

เริ่มต้นเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ **ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล** อธิการบดี นาย **ฐากร บุนปาน** กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ

เวลา 13.15-15.15 น. เสวนาทางวิชาการจากผู้แทนพรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคไทยรักชาติ พรรคชาติพัฒนา พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคภูมิใจไทย และ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ผู้ดำเนินรายการ **เอกภัทร เชิดธรรมธร** ผู้ประกาศข่าวมติชนทีวี

15.15-15.45 น. ช่วงถามตอบ แล้วสรุปการเสวนา

ปิดการเสวนา รองศาสตราจารย์ **ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล** กล่าวขอบคุณผู้เสวนาและผู้ฟัง

ติดตามถ่ายทอดสดทาง Facebook มติชนออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์